

**TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP**  
**TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**  
(Đính kèm Thông báo số 715 /TB-KCNĐN ngày 23/6/2017)

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
<b>Ý kiến của các doanh nghiệp tại các KCN khu vực Biên Hòa</b>			
1	Công ty TNHH Mitsuba M-Tech VN – KCN Long Bình	<p>Liên quan Quỹ Phòng, chống thiên tai:</p> <p>1.1. Theo quy định, doanh nghiệp đóng 100 triệu đồng và NLD đóng 01 ngày công. Như vậy, cách chia ngày công của người lao động là bao nhiêu ngày (26, 24 hay 22 ngày)?</p> <p>1.2. Kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ giúp đỡ DN có cách thu như thế nào để thuyết phục NLD yên tâm sản xuất và hoàn thành trách nhiệm công dân.</p>	<p><b>Quỹ Phòng, chống thiên tai:</b></p> <p>1.1. Về đối tượng và mức đóng góp quỹ: Theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai quy định tại Điều 5: “<i>đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh</i>”.</p> <p>Liên quan đến mức thu NLD dựa trên 01 ngày lương, theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&amp;XH, tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (26 ngày).</p> <p>1.2. Liên quan công tác tuyên truyền: Đến nay, các cấp Công đoàn phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ đóng góp Quỹ PCTT theo quy định pháp luật. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở cần chủ động nghiên cứu thông tin để tuyên truyền cho NLD được biết.</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
	<p data-bbox="232 678 409 829"><b>Công ty May Đồng Nai – KCN Biên Hòa I</b></p> <p data-bbox="232 877 409 1069"><b>Công ty Spitfire Control – KCN Amata</b></p> <p data-bbox="232 1236 409 1308"><b>Cty không nêu tên</b></p>	<p data-bbox="431 279 1183 399">1.3. NLD thắc mắc: NLD đã đóng quỹ PCTT cho DN nhưng không có giấy tờ ghi nhận thì xác nhận như thế nào tại địa phương để địa phương nắm thông tin?</p> <p data-bbox="431 478 1183 598">1.4. Về việc truy thu quỹ: Bên cạnh việc truy thu quỹ của doanh nghiệp, có phải truy thu quỹ của NLD hay không?</p> <p data-bbox="431 638 1183 798">1.5. Sau đợt thiên tai năm ngoái, Công ty đã vận động công nhân đóng góp quỹ cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ và UBMTTQ tỉnh. Như vậy, Công ty và công nhân có được khấu trừ khoản đó hay không.</p> <p data-bbox="431 837 1183 997">1.6. Cũng liên quan đến việc truy thu quỹ, đối với NLD đã nghỉ việc từ năm 2017 thì Công ty không thể truy thu quỹ của năm 2016 được. Danh sách NLD hàng năm và số tiền Cty truy thu được không khớp.</p> <p data-bbox="431 1037 1183 1157">1.7. Trường hợp Công ty đóng quỹ cho cả NLD thì có được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh hay không.</p> <p data-bbox="431 1197 1183 1468">1.8. Tại sao lại phải sinh ra một loại phí mới cho doanh nghiệp mà không thông qua cơ chế gộp chung tính vào khoản thuế, rồi Nhà nước phân bổ vào các quỹ như cách làm tại các nước phát triển. Vì nếu thông qua cơ quan thuế thì có kiểm toán và quy ước quốc tế rõ ràng hơn, các chủ doanh nghiệp người nước ngoài cũng dễ dàng hiểu và chấp nhận hơn.</p>	<p data-bbox="1205 279 2090 446">1.3. Quỹ PCTT đã làm việc với các địa phương cấp huyện, xã về việc này. Bên địa phương nắm tình hình số người làm việc tại DN và chỉ tiến hành thu quỹ đối với đối tượng không làm việc tại doanh nghiệp để tránh trùng lặp.</p> <p data-bbox="1205 486 1758 526">1.4. Truy thu NLD là quy định bắt buộc.</p> <p data-bbox="1205 646 2090 805">1.5. Quỹ phòng, chống lụt bão của UBMTTQ tỉnh được đóng góp trên tinh thần tự nguyện, không được khấu trừ. Khoản tiền DN và NLD đóng Quỹ PCTT được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.</p> <p data-bbox="1205 845 2090 925">1.6. Bên Quỹ PCTT ghi nhận và sẽ trả lời chính thức cho doanh nghiệp sau.</p> <p data-bbox="1205 1045 2090 1165">1.7. Phần đóng truy thu của Công ty thì được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, không áp dụng đối với trường hợp Công ty đóng thay cho NLD.</p> <p data-bbox="1205 1204 2090 1284">1.8. Quỹ PCTT được thành lập theo quy định của Luật PCTT do Quốc hội thông qua.</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
	<b>Cty TNHH Kuhera VN- KCN Amata</b>	1.9. NLD không đồng ý nộp quỹ này dù đã có thông báo. Quỹ PCTT có thể tổ chức buổi tuyên truyền cho NLD để họ hiểu rõ hơn được không. Công ty sẽ bố trí thời gian.	<b>1.9.</b> Đề nghị Công ty có văn bản gửi trực tiếp đến Quỹ PCTT (Ngày 07/6/2017, Cty Kureha đã có văn bản gửi Quỹ PCTT đề nghị hỗ trợ)
2	<b>Công ty TNHH Otsuka OPV – KCN Biên Hòa II</b>	Cty sản xuất dịch truyền theo tiêu chuẩn GMP, hoạt động liên tục 24/24. Trước đây Công ty sử dụng tuyến điện Phillip (1.500 KVA) và nay đã xin hạ thêm 01 trạm điện tuyến Sáng Tạo (1.250 KVA) để đảm bảo sản xuất nếu 1 trong 2 tuyến bị cúp điện. Tuy nhiên, ngày 26/5/2017 Công ty chúng tôi nhận được thông báo cúp điện từ 06-18 giờ ngày 11/6/2017 ở cả 02 tuyến, như vậy rất ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty.	<b>Điện lực Biên Hòa:</b> Từ đầu năm đến nay, việc sửa chữa điện đều theo kế hoạch, ưu tiên sắp xếp thời gian vào ngày chủ nhật để không ảnh hưởng sản xuất kinh doanh của DN, đồng thời thông báo đến DN trước 10 ngày để DN chủ động sắp xếp.
3	<b>Công ty TNHH Olam – KCN Biên Hòa II</b>	Doanh nghiệp có một số kiến nghị cho dự thảo Nghị định về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với lao động nước ngoài (LĐNN) làm việc tại Việt Nam, hiện gây cho doanh nghiệp nhiều bức xúc. Do LĐNN ở VN làm việc trong khoảng thời gian nhất định, rất ít trường hợp định cư tại VN sau khi hết thời gian công tác. Hơn nữa, LĐNN khi được công ty mẹ cử sang đã được hưởng quyền lợi cũng như thực hiện nghĩa vụ tại nước sở tại. Đề nghị các cơ quan chức năng có ý kiến kiến nghị đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có sự hỗ trợ cho doanh nghiệp phù hợp hơn.	<b>Bảo hiểm xã hội tỉnh:</b> Quy định này sẽ có hiệu lực từ 01/01/2018. Hiện Chính phủ đang khẩn trương hoàn chỉnh Nghị định, Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng Thông tư hướng dẫn. Về mặt quản lý nhà nước, đây là một trong những xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng của VN với các nước trên thế giới, và tất nhiên, sẽ có những công ước quốc tế cụ thể điều chỉnh vấn đề này. NLD nước ngoài tham gia hợp đồng lao động phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với quốc gia nơi mình làm việc, đồng thời quốc gia đó phải đảm bảo bình đẳng, an sinh cho họ.
4	<b>Công ty CP Nhựa Đồng Nai – KCN Biên Hòa I</b>	Liên quan hệ thống công thoát nước tại đường số 9 – KCN Biên Hòa I, năm 2016 sau trận mưa lớn khiến nước tràn vào trong nhà máy nhiều, gây thiệt hại lớn cho Công ty. Sau đó Công ty có gửi văn bản cho Ban Quản lý các KCN và Xí nghiệp Giang Điền (Tổng	<b>Tổng Công ty Sonadezi:</b> Công ty sẽ trả lời trực tiếp với doanh nghiệp sau. <b>Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Đề nghị Công ty có văn bản đồng thời gửi Ban Quản lý để Ban Quản lý nắm tình hình.

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
		<p>Công ty Sonadezi), Công ty hạ tầng có đến kiểm tra, nạo vét. Đến năm nay, tình trạng này tiếp tục diễn ra. Cty đã có văn bản đề nghị Công ty hạ tầng có biện pháp khắc phục, nhưng chưa được phản hồi xử lý.</p>	
5	<p><b>Công ty TNHH Thiết bị Tân Tiến Sumiden VN – KCN Amata</b></p>	<p>5.1. Liên quan vấn đề môi trường, hiện Công ty có ký hợp đồng đầu nôi nước thải với Cty Amata (trong đó có giới hạn tiếp nhận). Có 01 chỉ số vượt giới hạn, Cty Amata đã đồng ý ký Phụ lục hợp đồng với Công ty, theo đó, Công ty phải trả phí cho xử lý phần vượt giới hạn tiếp nhận đó. Tuy nhiên, theo nguồn tham khảo của đơn vị tư vấn và Sở TN&amp;MT, Công ty vẫn bị xử phạt theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 mặc dù có ký phụ lục hợp đồng với Cty Amata. Hiện Công ty có 02 phương án: hoặc là ký phụ lục hợp đồng hoặc cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Do chi phí cải tạo hệ thống nước thải khá cao, nên Công ty muốn biết trường hợp Công ty ký phụ lục hợp đồng đối với phí xử lý vượt giới hạn tiếp nhận có đúng quy định hay không.</p> <p>5.2. Liên quan tiền đóng BHXH, tại khoản 2 Điều 4, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 có quy định phụ cấp lương. Khoản 2b quy định các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động khó hiểu cho các khoản phụ cấp của Cty? Phụ cấp Công đoàn có được coi là phụ cấp công việc và gắn liền với công việc được hay không?</p>	<p><b>5.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:</b> Do nội dung liên quan đến thanh tra môi trường nên Sở TN&amp;MT sẽ có văn bản trả lời chính thức cho Công ty.</p> <p><b>5.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:</b> Năm 2017, cơ cấu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH gồm tiền lương chính và các khoản phụ cấp lương.</p> <p>Năm 2018, cơ cấu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định thêm "<i>các khoản bổ sung khác</i>".</p> <p>Phụ cấp lương là những khoản phụ cấp theo tiền lương mà khi xây dựng tiền lương chưa tính được. Các khoản phụ cấp mà trong quá trình DN xây dựng thang, bảng lương không tính hết cho NLĐ, sau quá trình làm việc thực tế phát sinh, với sự tham gia ý kiến của Công đoàn cơ sở và NLĐ thì DN phải bổ sung: gọi là phụ cấp lương.</p> <p>Các khoản tiền sau không tính đóng BHXH như: Tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,..</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
6	<b>Cty không nêu tên</b>	<p>Đơn vị chúng tôi là DNNN được cổ phần hóa năm 2004 và nằm trong KCN Biên Hòa I. Vừa qua Công ty Sonadezi có truy thu tiền thuê đất đối với đơn vị chúng tôi từ năm 2006 đến 2016 khoảng 3,5 tỷ đồng do tăng đơn giá tiền thuê đất. Điều đó đã có ảnh hưởng nhất định do doanh thu, chi phí, lợi nhuận hàng năm đều được kiểm toán và phân phối cho cổ đông nên không thể truy thu được. Hơn nữa, KCN Biên Hòa I thuộc diện di dời đến năm 2023 nên hiện đơn vị chúng tôi gặp khó khăn, rất mong Ban Quản lý các KCN xem xét, kiến nghị giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.</p>	<p><b>Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Doanh nghiệp xem lại hợp đồng thuê đất trực tiếp với NN hay ký hợp đồng thuê đất với Công ty phát triển hạ tầng. Trường hợp Công ty thuê đất của Nhà nước, Công ty phải thực hiện vì đó là chính sách bắt buộc, Công ty liên hệ Cục Thuế để tìm hiểu cụ thể.</p> <p>Trường hợp Công ty ký hợp đồng với Công ty hạ tầng, đề nghị Công ty xem lại các điều khoản trong hợp đồng, nếu có vấn đề chưa cụ thể thì có thể nhờ CQNN hỗ trợ làm trọng tài giải quyết.</p>
7	<b>Xí nghiệp Hời kỹ nghệ Biên Hòa – KCN Biên Hòa I</b>	<p>Doanh nghiệp muốn biết thông tin mới nhất về tiến độ di dời KCN Biên Hòa I.</p> <p>Ngoài các KCN Giang Điền, Thạnh Phú và Nhơn Trạch, doanh nghiệp muốn thuê đất tại các KCN Biên Hòa II, Amata, Loteco. Đề nghị công bố quỹ đất còn lại của các KCN nêu trên để doanh nghiệp biết và liên hệ.</p>	<p><b>Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Vừa qua UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát và hoàn thiện Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa I. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiến độ di dời được chỉnh sửa như sau:</p> <p>Giai đoạn 01: 2017 – 2018;  Giai đoạn 02: 2019 – 2022;  Giai đoạn 03: 2023 – 2026;</p> <p>Nội dung kiến nghị này có thể được tiếp tục điều chỉnh nữa. Theo Luật Xây dựng 2014, khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt, chưa có quyết định thu hồi đất thì doanh nghiệp vẫn được hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời cũng quy định việc cấp giấy phép có thời hạn.</p> <p>Liên quan việc tìm kiếm quỹ đất, Ban Quản lý đã hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều qua thông tin trên website Ban Quản lý hoặc qua trao đổi trực tiếp. Hiện một số KCN còn quỹ đất như KCN Thạnh Phú, Amata giai đoạn mở rộng. Nếu doanh nghiệp nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Phòng QL Quy hoạch và Xây dựng – Ban Quản lý các KCN để được hướng dẫn cụ thể.</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
<b>Ý kiến của các doanh nghiệp tại các KCN Long Thành</b>			
8	<b>Công ty TNHH Global Dyeing - KCN Long Thành</b>	<p>Đề nghị cho biết khi nào có Nghị định hướng dẫn về việc tham gia BHXH cho lao động là người nước ngoài? Người nước ngoài đã tham gia BHXH tại nước sở tại thì có bắt buộc tham gia BHXH tại Việt Nam nữa không? Cách thức đề hưởng bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn khi lao động nước ngoài tham gia BHXH tại Việt Nam?</p>	<p><b>Bảo hiểm xã hội tỉnh:</b> Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định, NLD là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có GPLĐ hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Khi nào có Nghị định hướng dẫn về việc này, BHXH tỉnh sẽ tổ chức tập huấn cho các DN để thực hiện.</p> <p>NLD nước ngoài vào Việt Nam làm việc khi phát sinh quan hệ lao động có ký kết HĐLĐ, theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) thuộc đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc. Hiện BHXH đang đề xuất nghiên cứu xây dựng bộ an sinh xã hội và sẽ thực hiện đúng quy định chung của quốc tế.</p>
9	<b>Công ty TNHH Jungwoo Textile Vina - KCN Long Thành</b>	<p>9.1. Liên quan Quỹ PCTT, năm 2016, Công ty và người lao động làm việc tại Công ty đã trích nộp Quỹ đầy đủ, tuy nhiên được biết có rất nhiều Công ty chưa thực hiện. Do đó, NLD trong Công ty không đồng ý nộp Quỹ năm 2017 vì cho rằng không công bằng. Có cách nào giúp Công ty giải quyết vấn đề trên? Có quy định chế tài về việc không nộp Quỹ không?</p>	<p><b>Quỹ Phòng chống thiên tai (PCTT)</b></p> <p>9.1. Căn cứ Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về đối tượng nộp Quỹ PCTT và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ PCTT tỉnh Đồng Nai, đối với DN và cá nhân chưa nộp quỹ thì phải thực hiện truy thu. Căn cứ vào Kế hoạch số 2665/KH-UBND ngày 24/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thông báo thu quỹ năm 2017 và thực hiện truy thu đối với doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp quỹ năm 2016, đã gửi đến các DN.</p> <p>Hiện nay chưa có quy định về chế tài xử phạt đối với NLD và DN không thực hiện nghĩa vụ đóng góp quỹ PCTT. Khi nào ban hành Nghị định về chế tài xử phạt này, Quỹ PCTT sẽ phối hợp các cơ quan đơn vị thực hiện chế tài, xử phạt đối với những DN nộp chậm hoặc không nộp quỹ PCTT.</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
		<p>9.2. Trong thông báo thu, nộp Quỹ PCTT năm 2017 quy định, DN đóng 50% trước ngày 30/6/2017, còn NLĐ đóng 01 lần trước ngày 30/6/2017. Vậy đối với trường hợp NLĐ được Công ty tuyển dụng sau ngày 30/6/2017 thì sao?</p>	<p><b>9.2.</b> Nghị định số 94/2014/NĐ-CP đã quy định về thời gian thu quỹ đối với DN là 2 lần/năm, đối với NLĐ đóng một lần trước ngày 30/6/2017. Về cách thức phối hợp xử lý đối với trường hợp NLĐ được tuyển dụng sau ngày 30/6/2017, chưa có hướng dẫn cụ thể, đây là một khó khăn bất cập. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh trước khi trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 94/2014/NĐ-CP về mức thu nộp, cách thức thu nộp quỹ đối với DN và NLĐ. Khi NLĐ chuyển sang Công ty mới thì Công ty cũ có trách nhiệm xác nhận lại việc đóng Quỹ PCTT để làm căn cứ cho Công ty mới không phải thu nữa.</p>
10	<p><b>Công ty TNHH Dong – IL Việt Nam - KCN Lộc An – Bình Sơn</b></p>	<p>10.1. Liên quan việc thu, nộp quỹ PCTT, hiện tại NLĐ tại DN không đồng ý vấn đề trích nộp quỹ. Công ty gặp khó khăn trong vấn đề truy thu do người lao động báo đã đóng tại địa phương. Có hướng giải quyết nào cho Công ty?</p> <p>10.2. Hiện nay KCN Lộc An – Bình Sơn chưa có Đồn Công an KCN, địa bàn KCN Lộc An – Bình Sơn nằm trên địa bàn 03 xã Long An, Lộc An và Bình Sơn, nên khi xảy ra vấn đề về ANTT sẽ gặp khó</p>	<p><b>10.1. Quỹ Phòng, chống thiên tai:</b> Trong năm 2016, Quỹ PCTT đã tổng hợp những DN đã đóng theo phần nghĩa vụ của DN và nghĩa vụ của NLĐ, chúng tôi đã có danh sách và đã thu được gửi UBND tỉnh. Hiện chưa có Nghị định về chế tài xử phạt đối với DN chưa đóng và NLĐ chưa thực hiện nghĩa vụ đóng quỹ. Trường hợp NLĐ báo đã đóng tại địa phương, thì theo Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP quy định NLĐ trong các DN thì có mức đóng khác so với đối tượng tại các xã, phường. Theo đó NLĐ trong các DN KCN sẽ đóng một ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng. Do vậy lãnh đạo DN cũng nên giải thích cho NLĐ được biết về điều này. Nếu NLĐ đang làm việc tại DN thì phải đóng tại DN và tại Khoản 2, Điều 8 của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Giám đốc DN thực hiện trích nộp quỹ của DN và trách nhiệm của NLĐ về nộp quỹ PCTT.</p> <p><b>10.2. Công an huyện Long Thành:</b> Hiện nay, trong 03 xã Long An, Lộc An và Bình Sơn, chỉ xã Long An mới có lực lượng công an chính quy. Do vậy, tất cả các vụ việc liên quan đến tình hình ANTT trong KCN Lộc An - Bình Sơn, đề nghị các DN nên báo cho Công an xã Long An. Sự việc xảy ra tại xã nào</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
		<p>khẩn trong vấn đề giải quyết. Đề nghị có hướng giải quyết.</p> <p>10.3. Trường hợp NLD trên đường đi làm và về nhà, nếu không may xảy ra tai nạn giao thông thì NLD phải liên hệ cho đơn vị nào (CSGT hay Công an xã) để được xử lý?</p> <p>10.4. NLD bị tai nạn lao động trên đường đi làm, khi làm hồ sơ để hưởng bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm yêu cầu biên bản điều tra hiện trường của công an giao thông. Nhưng đối với trường hợp té xe do va phải vật nuôi trên đường đi làm, xảy ra vào đêm khuya thì người lao động phải làm như thế nào?</p>	<p>thì DN nên báo trực tiếp cho xã đó, đồng thời báo cho Công an xã Long An.</p> <p><b>10.3.</b> Trước hết, NLD liên hệ Công an xã ở khu vực xảy ra tai nạn giao thông, sau đó Công an xã sẽ có trách nhiệm liên hệ và báo cho CSGT ở khu vực đó để lập biên bản hiện trường; hoặc tốt nhất là NLD nên điện thoại cho CSGT ở địa phương đó, hoặc liên hệ với chính quyền địa phương tại nơi xảy ra TNGT.</p> <p><b>10.4. BHXH tỉnh:</b> Tai nạn giao thông chỉ được coi là tai nạn lao động khi đủ các điều kiện sau: Thứ nhất là trên cung đường phù hợp từ nhà đến Công ty và từ Công ty về đến nhà; thứ hai là thời gian phải phù hợp, nghĩa là xét về thời gian vào ca và tan ca. Trường hợp NLD bị TNGT trên đường, yêu cầu phải có biên bản của CA giao thông.</p>
11	<p><b>Công ty TNHH Touton Việt Nam - KCN Long Thành</b></p>	<p>Liên quan đến chất thải nguy hại, nếu Công ty muốn lưu trữ tại Công ty và chịu trách nhiệm thu gom 01 năm 01 lần thì Công ty phải thực hiện những thủ tục chứng từ nào?</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường:</b> Đối với chất thải phát sinh ít, Công ty thực hiện chuyển giao một năm một lần thì phải thực hiện báo cáo bằng văn bản 6 tháng/lần về việc lưu giữ theo quy định tại khoản 5, Điều 4, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015, gửi về Sở TN&amp;MT hoặc kết hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại (CTNH) định kỳ khi chưa chuyển giao trong các trường hợp chưa có phương án vận chuyển xử lý khả thi, chưa tìm được chủ xử lý CTNH phù hợp. Trường hợp báo cáo định kỳ một năm thì Công ty thực hiện tại Phụ lục 4A được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&amp;MT.</p>
12	<p><b>Cty CP gạch men VTC - KCN Gò Dầu</b></p>	<p>12.1. Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường trong báo giá đào tạo sơ cấp cứu – phòng chống bệnh nghề nghiệp tại sao không báo giá trọn gói, gồm: phí đào tạo, phí đi lại..mà yêu cầu doanh</p>	<p><b>12.1. &amp; 12.2. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Buổi họp hôm nay, Ban Quản lý không mời Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường, Trung tâm Y tế huyện Long Thành tham dự. Do vậy với 02 ý kiến này của DN, sau cuộc họp Ban Quản</p>



Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
		<p>ngành phải có xe đưa đón hoặc trả tiền thuê xe?</p> <p>12.2. Trung tâm Y tế huyện Long Thành khi tổ chức khám sức khỏe định kỳ nên kết hợp khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để giảm chi phí tổ chức.</p> <p>12.3. Liên quan BHXH, có một số bất cập sau: Không cập nhật đầy đủ thời gian tham gia BHXH của NLD lên phần mềm, đến khi chốt sổ bị thiếu thời gian tham gia BHXH của NLD. Phải gửi chốt nhiều lần ảnh hưởng đến việc làm thủ tục hưởng chế độ thất nghiệp của NLD. Nếu NLD không kịp làm thủ tục thất nghiệp, ai chịu trách nhiệm?</p> <p>Chốt sổ BHXH: NLD nghỉ việc tháng 5/2017 nhưng đến ngày 05/6 hoặc ngày 10/6 mới có lương và nộp BHXH. Vậy việc chốt sổ BHXH trong thời gian này thực hiện như thế nào? Đề nghị cơ quan Bảo hiểm có hướng dẫn.</p>	<p>lý sẽ chuyển đến 02 Trung tâm này để có ý kiến trả lời cho DN.</p> <p><b>12.3. Bảo hiểm xã hội tỉnh:</b> Khi NLD đã có Quyết định nghỉ việc thì sẽ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Trung tâm giới thiệu việc làm của địa phương (địa phương ở đây có nghĩa là NLD làm việc tại Đồng Nai thì đăng ký tại Đồng Nai hoặc chốt sổ về địa phương nơi cư trú) trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ra Quyết định nghỉ việc.</p> <p>Đề nghị khi NLD nghỉ việc thì các DN sẽ làm báo cáo gửi qua hệ thống điện tử và đóng BHXH cho NLD. Lưu ý nếu DN chốt rồi sau đó đóng lại giống như trường hợp trên, thì cần phải phối hợp về mặt kỹ thuật nghiệp vụ nhiều hơn. Khi DN gửi thông báo giảm lao động và chốt tiền lương đóng bảo hiểm cho NLD thì trên hệ thống của BHXH sẽ thể hiện điều này.</p> <p>Hiện nay, BHXH đang sử dụng phần mềm quản lý thu và đã thực hiện giao dịch điện tử. Do vậy, khi đơn vị phát sinh tăng, điều chỉnh hay giảm lao động, DN tự khai báo qua hệ thống điện tử; DN có thể thực hiện bất cứ khi nào có số liệu phát sinh. Nếu DN chưa thường xuyên thực hiện công việc này thì đề nghị DN phải tự điều chỉnh.</p> <p>Khi DN đã khai báo và trích nộp BHXH tới đâu thì trên hệ thống phần BHXH sẽ phản ánh đúng tới đó. Nếu là trong quá trình xử lý kỹ thuật có sai sót, chúng tôi sẽ tiếp thu, sẽ kiểm tra lại và điều chỉnh. Trường hợp nhân viên Bảo hiểm chúng tôi làm sai thì chúng tôi sẽ điều chỉnh và có thư xin lỗi, ngược lại nếu nhân viên của DN làm sai thì DN phải tự điều chỉnh.</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
13	<p align="center"><b>Công ty TNHH Settsu Carton VN - KCN Long Đức</b></p>	<p>13.1. Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường của Công ty chúng tôi không thể hiện việc phải thực hiện giám sát môi trường định kỳ. Như vậy Công ty không cần làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ (06 tháng/lần) mà lập sổ theo dõi, giám sát chất thải, nước thải, kết quả phân tích mẫu thải của Công ty có được không?</p> <p>13.2. Liên quan BHXH, Công ty đề nghị Phòng Thu của BHXH Long Thành cập nhật thông báo hàng tháng lên phần mềm I-BHXH, nhưng đến nay chỉ mới cập nhật đến tháng 2/2017.</p> <p>Công ty có đề nghị Phòng Thu của BHXH Long Thành cung cấp địa chỉ Email để nhận những hồ sơ khẩn cấp và thuận lợi cho việc liên lạc, tuy nhiên Phòng Thu của BHXH Long Thành yêu cầu Công ty phải đến trực tiếp để liên hệ công việc vì Phòng Thu không có Email chỉ có Facebook, Công ty đề nghị xem xét việc trao đổi công việc qua Email vì Facebook không phù hợp.</p> <p>13.3. Hiện nay Công ty nhận được thông tin báo giảm khi người lao động nghỉ việc thì không cần trả thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT), xin cho biết cụ thể là như thế nào?</p>	<p><b>13.1. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ TN&amp;MT quy định, đối với Kế hoạch BVMT cấp Sở thì tần suất giám sát chất thải là 6 tháng/lần, còn đối với Kế hoạch BVMT cấp huyện là 01 năm/lần. Như vậy, đối với trường hợp Kế hoạch BVMT cấp Sở thì định kỳ 6 tháng, DN phải thu và phân tích mẫu nước thải, khí thải; sau đó trong vòng 30 ngày DN sẽ phải thực hiện báo cáo quan trắc môi trường đối với kết quả thu được, gửi về cơ quan phê duyệt Kế hoạch đó. Còn đối với Kế hoạch BVMT cấp huyện, DN thực hiện 01 năm/lần và DN sẽ báo cáo kết quả đó về cơ quan xác nhận và một bản lưu giữ tại DN để theo dõi.</p> <p><b>13.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:</b> Hiện nay, BHXH tỉnh đã hoàn thiện việc cập nhật thông tin quá trình đóng BHXH của NLĐ trên trang web của BHXH tỉnh (<a href="http://bhxh.dongnai.gov.vn">bhxh.dongnai.gov.vn</a>), phía bên phải của màn hình có phần tra cứu thông tin đóng BHXH. Đây là một trong những công cụ để cho NLĐ kiểm soát quá trình đóng BHXH của mình. Liên quan đến quy định pháp luật, từ 6 tháng đến 12 tháng, các DN phải phối hợp BHXH và BHXH sẽ có trách nhiệm in danh sách đóng BHXH của NLĐ. Chúng tôi xin tiếp nhận thông tin của DN phản ánh và sẽ chấn chỉnh lại BHXH Long Thành. Nếu như BHXH Long Thành chưa có địa chỉ email thì sau buổi họp này, chúng tôi sẽ thông tin ngay cho BHXH Long Thành và yêu cầu có địa chỉ email rõ ràng của cơ quan để tiện liên lạc, giúp cho quá trình phối hợp công tác được tốt hơn.</p> <p><b>13.3.</b> Thông tin phản ánh của DN là phản ánh đúng. NLĐ giảm trước đây thì quy định phải thu hồi thẻ BHYT thì mới được ghi nhận và không đóng bảo hiểm vì thẻ BHYT là BHXH ứng trước 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, mặc dù các DN chưa đóng tiền</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
		<p>13.4. Đề nghị được hướng dẫn rõ hơn về thông tin từ tháng 6/2017 giảm 0,5% tiền đóng BHXH cho người sử dụng lao động.</p>	<p>nhưng chúng tôi đã phát hành thẻ có thời hạn. Do đó, khi NLĐ nghỉ việc thì phải thu hồi thẻ đó nộp cho cơ quan BHXH. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cơ quan BHXH nhận thấy không cần thiết phải thu hồi thẻ. Do vậy, DN chỉ cần báo giảm theo mẫu thì chúng tôi sẽ cắt giảm ở hệ thống thu. Hiện nay, đã có phần mềm giám định BHYT.</p> <p>13.4. Theo Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực từ 01/6/2017, hằng tháng người sử dụng lao động đóng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng vào Quỹ (mức đóng cũ theo quy định tại Nghị định số 37/2016/NĐ-CP là 1%).</p>
14	<p><b>Công ty TNHH Olympus VN - KCN Long Thành</b></p> <p><b>Công ty TNHH Armapex - KCN Long Thành</b></p>	<p>14.1. Theo thông tin của Hải quan Đồng Nai, camera quan sát lưu trữ dữ liệu là 03 tháng, nhưng Hải quan Long Đức yêu cầu Công ty thực hiện lưu trữ 12 tháng. Như vậy, chúng tôi phải thực hiện như thế nào? Nếu chỉ cần lưu trữ dữ liệu camera 03 tháng thì đề nghị Hải quan Long Đức không tiếp tục yêu cầu chúng tôi lưu trữ 12 tháng.</p> <p>14.2. Cơ quan Hải Quan yêu cầu DN chế xuất (nằm ngoài khu chế xuất) lưu trữ dữ liệu Camera 03 tháng sau khi lắp đặt. Việc lưu trữ dữ liệu hình ảnh hàng hoá tối thiểu là 01 năm theo Quyết định số 2385/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2012 của Tổng Cục Hải quan và 03 tháng theo hướng dẫn của Cục Hải quan Đồng Nai tại công văn số 2576 ngày 24/11/2016. Vậy việc lưu trữ này thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan hay của Công ty? Ngân sách để thực hiện việc lưu trữ?</p>	<p><b>14.1. &amp; 14.2. Chi Cục Hải quan Long Thành:</b> Theo khoản 2, Điều 1, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định về KCN, KCX quy định, KCX hoặc DNCX được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào và phải đảm bảo giám sát của cơ quan Hải quan. Quy định giám sát của cơ quan Hải quan gồm 03 trường hợp: giám sát trực tiếp, giám sát bằng niêm phong và giám sát bằng kỹ thuật (bằng camera). Về việc lưu trữ, khi lắp đặt camera thì pháp luật cũng đã có quy định là camera phải đảm bảo để lưu trữ tối thiểu là 12 tháng. Để hỗ trợ DN giảm chi phí trang bị hệ thống lưu trữ dữ liệu, Cục Hải quan Đồng Nai đã có công văn số 2576/HQĐN-GSQL ngày 24/11/2016 về công tác quản lý, sử dụng hình ảnh camera giám sát lắp đặt tại DNCX, trong đó camera lưu trữ dữ liệu tối thiểu là được 03 tháng và công văn này đã gửi cho các DNCX trên địa bàn.</p> <p>Đề nghị Công ty Olympus kiểm tra lại việc đã nhận công văn số</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
		<p>14.3. Liên quan việc thu, nộp quỹ PCTT, năm 2016, Công đoàn Công ty không đồng ý việc thu quỹ của NLD và có công văn gửi Liên đoàn Lao động huyện Long Thành, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có công văn hướng dẫn và được biết các công ty khác trong KCN cũng không thu quỹ của NLD.</p> <p>14.4. Vậy trách nhiệm của Công ty nếu NLD không nộp quỹ này? NLD có thể nộp quỹ thành nhiều lần không?</p> <p>14.5. Việc nộp quỹ theo mức trước thuế thì hợp lý hơn là sau thuế, đề nghị xem xét.</p>	<p>2576/HQĐNa-GSQL? Cty có thể vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: dn.customs.gov.vn để lấy công văn này.</p> <p><b>14.3. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Do Liên đoàn Lao động huyện Long Thành vắng mặt nên Ban Quản lý sẽ chuyển ý kiến này đến Liên đoàn Lao động huyện để trả lời cho DN.</p> <p><b>14.4. Quỹ Phòng, chống thiên tai:</b> Tại khoản 2, Điều 8 của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Giám đốc DN thực hiện trích nộp quỹ của DN và trách nhiệm của NLD để nộp quỹ PCTT. Hiện nay, chưa có quy định chế tài xử phạt đối với trường hợp không đóng quỹ, Chính phủ cũng đang xin ý kiến sắp tới có Nghị định về việc này và khi nào Nghị định được ban hành, chúng tôi sẽ hướng dẫn DN để xử lý. Việc NLD có thể đóng thành nhiều lần thì không thể thực hiện được bởi vì theo quy định của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP thì NLD đóng một lần trước ngày 30/5 hàng năm.</p> <p><b>14.5. Quỹ Phòng, chống thiên tai:</b> Căn cứ khoản 1, Điều 5, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>
15	<b>Công ty TNHH DK Vina - KCN Long Thành</b>	Khi tiến hành thu, nộp quỹ PCTT, nếu doanh nghiệp đóng quỹ thay cho NLD, thì phần chi phí này làm thế nào để được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)?	<b>Quỹ Phòng, chống thiên tai:</b> Phần đóng truy thu của Công ty thì được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, không áp dụng đối với trường hợp Công ty đóng thay cho NLD.
16	<b>Công ty TNHH Dae</b>	Công ty có nhu cầu được tuyên truyền về ANGT cho NLD tại Công ty. Vậy chúng tôi cần gửi văn bản đề	<b>Công an huyện Long Thành:</b> Đề nghị DN liên hệ Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Nai, tuy nhiên để thuận tiện cho các

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
	<b>Myung Chemical - KCN Long Thành</b>	nghị về Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh phải không? Đề nghị cung cấp thêm thông tin liên hệ?	DN nằm trên địa bàn các KCN Long Thành, DN có thể liên hệ trực tiếp tại Đồn Công an KCN Long Thành, tại đây Đồn sẽ có trách nhiệm thông báo cho Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh bố trí thời gian để tuyên truyền cho các DN. Các DN có thể thông qua Đội CSGT của Công an huyện hoặc thông qua Đồn Công an KCN Long Thành hoặc DN có thể gửi văn bản trực tiếp cho Phòng CSGT tỉnh (Đội điều tra tuyên truyền, giải quyết tai nạn giao thông), hoặc liên hệ đồng chí Bắc - Đội trưởng, số điện thoại 0908.218678.
17	<b>Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina - KCN Gò Dầu</b>	<p>17.1. Đường trong KCN Gò Dầu từ Quốc lộ 51 vào Cảng Gò Dầu B có rất nhiều bụi ảnh hưởng sức khỏe NLĐ và hoạt động sản xuất của Công ty. Bụi này đến từ nguyên liệu sản xuất gạch men và một phần quan trọng nữa là ảnh hưởng của Cảng (do Cảng cho thuê mặt bằng bãi than). Khi gặp trời nắng, gió từ sông thổi vào thì bụi than bay khắp KCN, riêng Công ty TPC Vina gần bãi than nhất, do đó bụi than đã ảnh hưởng đến sản phẩm của Công ty. Đề nghị Công ty Sonadezi Long Bình có biện pháp triệt để hơn, có thể tăng cường tăng suất vệ sinh đường trong KCN, đồng thời làm việc với Cảng Gò Dầu A, B về tình trạng bụi này.</p> <p>17.2. Công ty không thể ký hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải sinh hoạt vì khối lượng phát sinh nhỏ, mà chỉ hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt. Việc này có phù hợp với các quy định của pháp luật không?</p>	<p><b>17.1. Công ty Sonadezi Long Bình:</b> Thực tế do đặc thù của KCN Gò Dầu tập trung những ngành hóa chất, gồm sứ nên phương tiện vận chuyển vào Cảng có ảnh hưởng đến xung quanh do nguyên liệu. Ngoài phản ánh của Công ty TPC Vina, Sonadezi Long Bình còn nhận phản ánh của một số DN khác liên quan đến vấn đề này, do phương tiện vận chuyển trên đường. Thời gian gần đây Công ty Sonadezi Long Bình cũng đã có nhiều biện pháp triển khai để giảm thiểu tình trạng bụi này, cụ thể trong năm 2016, Công ty Sonadezi Long Bình cũng đã tăng cường đội ngũ vệ sinh dọn dẹp đường, đồng thời yêu cầu các DN khi vận chuyển hàng hóa vào KCN thì phải lập tức dọn dẹp. Hy vọng trong thời gian tới, tình trạng này sẽ được cải thiện tốt hơn và Công ty Sonadezi Long Bình cũng mong tiếp tục nhận được ý kiến của DN về trường hợp này.</p> <p><b>17.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:</b> Trường hợp Công ty ký hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển, đơn vị này phải được UBND xã chỉ định thu gom tại địa bàn. Như vậy, khi Công ty ký hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển thì đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị này, yêu cầu đưa ra những văn bản chỉ định của UBND xã được phép thu gom, đồng thời đổ tập kết chất thải về vị trí nào của xã hoặc của huyện.</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
		<p>17.3. Đề nghị Ban Quản lý các KCN Đồng Nai hỗ trợ việc cập nhật các quy định pháp luật mới có liên quan đến doanh nghiệp như: môi trường, xây dựng, lao động, PCCC...</p>	<p><b>17.3 Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Đề nghị DN truy cập vào website của Ban Quản lý KCN theo địa chỉ: <a href="http://diza.dongnai.gov.vn">diza.dongnai.gov.vn</a>, trong đó có các nội dung về Điểm tin văn bản pháp luật định kỳ hàng tháng; các văn bản pháp luật mới ban hành trên các lĩnh vực. Ngoài ra, Ban Quản lý có phát hành miễn phí Bản tin KCN định kỳ hàng quý, trong đó có tóm tắt nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành để DN cập nhật, hoặc DN có thể điện thoại, liên hệ trực tiếp Ban Quản lý để được cung cấp và hướng dẫn.</p>
18	<p><b>Công ty TNHH Lixil Việt Nam - KCN Long Đức</b></p>	<p>18.1. Hiện tại trong các KCN, số lượng công ty đã đóng quỹ PCTT chưa đồng đều nên việc triển khai thu, nộp quỹ tại Công ty chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Đề nghị thống kê số lượng doanh nghiệp đã thu, nộp quỹ để chúng tôi để dàng dẫn chứng cho chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện.</p> <p>18.2. Liên quan việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 10% đối với đối tượng thôi việc trong thời gian thử việc không ký hợp đồng lao động có mức thu nhập từ 02 triệu đồng trở lên, như vậy, việc khấu trừ thuế TNCN 10% được thu tại nguồn từng tháng hay khi người lao động nghỉ việc thì mới truy thu lại tính?</p> <p>18.3. Trường hợp tháng cuối thôi việc người lao động có nghỉ không phép trước ngày nộp đơn thì có bị khấu</p>	<p><b>18.1. Quỹ Phòng chống thiên tai:</b> Việc thống kê những DN thực hiện nghĩa vụ đóng quỹ PCTT, những DN chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp thì chúng tôi đã có danh sách báo cáo UBND tỉnh để xem xét, trong khi quy định về chế tài xử phạt chưa có. Trước mắt chúng tôi sẽ làm thông báo truy thu đối với những DN và NLĐ chưa thực hiện nghĩa vụ đóng quỹ PCTT. Chúng tôi đã phát hành thông báo truy thu và thông báo thu cho năm 2017. Hiện Quỹ PCTT đang chuẩn bị thành lập website, sau khi hoàn thành website chúng tôi sẽ đăng thông tin cho các đơn vị đóng quỹ và sẽ đăng công khai các thông tin để các DN biết và có thể liên hệ với Quỹ PCTT.</p> <p><b>18.2. Cục Thuế Đồng Nai:</b> Tại khoản 1, Điều 23, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ sau thuế phải nộp và thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Như vậy đối với việc hàng tháng Công ty trả lương cho những đối tượng thử việc là trước khi trả thu nhập thì Công ty sẽ tính số thuế và khấu trừ trước khi trả thu nhập.</p> <p><b>18.3. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Căn cứ Điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, trường hợp nếu vi phạm</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
		<p>trừ lương những ngày nghỉ không phép này không?</p> <p>Trường hợp người lao động nghỉ không phép trong thời gian viết đơn thì có bị khấu trừ lương những ngày này không?</p>	<p>quy định về thời gian báo trước thì phải bồi thường cho NSDLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước. Như vậy, đối với trường hợp NLĐ đã nghỉ không phép trước thời hạn nộp đơn thì chúng ta chưa xác định về thời gian báo trước của NLĐ khi nghỉ để chúng ta xác định việc vi phạm.</p> <p>Do đó, Công ty cần tách biệt 02 trường hợp, NLĐ sẽ không được hưởng lương trong những ngày không báo trước và những ngày NLĐ không đi làm. Ngoài ra, đối với trường hợp nghỉ không phép, thì Công ty sẽ căn cứ vào Nội quy lao động để xác định trường hợp xử lý vi phạm kỷ luật lao động.</p>
19	<p><b>Công ty TNHH Hory - KCN Long Đức</b></p>	<p>Công ty nhận được thông báo của BHXH huyện Long Thành về việc đóng tiền thẻ BHYT cho NLĐ như sau: Khi báo giảm lao động tại thời điểm nào thì NLĐ phải đóng BHYT cho tháng đó. Ví dụ: Nhân viên A nghỉ việc ngày 10/6/2017, nếu Công ty báo giảm trên phần mềm BHXH tại thời điểm tháng 6/2017 thì vẫn phải đóng BHYT mặc dù BHXH và BHTN không đóng. Việc thực hiện như vậy là đúng hay sai?</p>	<p><b>Bảo hiểm xã hội tỉnh:</b> Theo quy định, DN báo giảm trước ngày cuối tháng thì tháng sau không đóng. Nếu như báo giảm sau ngày đầu của tháng sau thì phải đóng, cho nên BHXH Long Thành trả lời như vậy là đúng.</p>
20	<p><b>Công ty TNHH Phân bón Việt Nhật - KCN Gò Dầu</b></p>	<p>Mùa mưa, nhất là vào ban đêm, cuối tuần, các DN lân cận Công ty chúng tôi xả khí thải gây khó thở, cay mắt. Vào sáng ngày 07/5/2017, do ảnh hưởng của khí thải, 01 công nhân nữ của Nhà thầu phụ của Công ty đã ngất xỉu, buộc Cty phải dừng sản xuất từ 10 giờ đến 15 giờ cùng ngày. Đề nghị Ban Quản lý các KCN phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, nhắc nhở và có biện pháp giải quyết tình trạng này.</p>	<p><b>Sở Tài nguyên và Môi trường:</b> Sở Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận ý kiến của Công ty. Tuy nhiên để có cơ sở trả lời chính thức kiến nghị của Công ty, đề nghị Công ty có văn bản báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở phối hợp với các đơn vị, các Sở, ban ngành liên quan tiến hành khảo sát thực tế và có văn bản trả lời chính thức cho Công ty.</p>
21	<p><b>Công ty TNHH The Support VN -</b></p>	<p>Công ty có thực hiện 01 hồ sơ đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào KCN An Phước, hồ sơ gốc của chủ đầu tư chỉ có 01 bộ và được dịch</p>	<p><b>Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Theo quy định hiện hành, đối với 02 bộ hồ sơ thì có 02 bộ thủ tục khác nhau, và điều này quy định là nộp bộ gốc hợp pháp hóa lãnh sự và bộ dịch thuật công</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
	<b>KCN Long Đức</b>	công chứng làm 02 bộ. Khi làm thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, chúng tôi phải nộp tại Ban Quản lý 01 bộ công chứng và 01 bộ hồ sơ gốc, vậy chúng tôi nộp 01 bộ hồ sơ dịch công chứng tại Phòng Đăng ký Doanh nghiệp (Sở Kế hoạch Đầu tư) khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có được hay không?	chứng đối với tài liệu, giấy tờ pháp lý của chủ đầu tư nước ngoài. Đề nghị DN khi làm hồ sơ cho các dự án thì nghiên cứu để nộp cho đầy đủ. Theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017 của Bộ KH&ĐT về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký DN đối với nhà đầu tư nước ngoài trong KCN, có hiệu lực vào ngày 15/6/2017, sẽ thực hiện liên thông đối với 02 thủ tục này. Đối với DN nước ngoài khi đầu tư vào KCN, thì sẽ nộp 02 bộ hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. Sau khi được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án thì Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuyển bộ hồ sơ đăng ký DN cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Đối với các DN là tổ chức, pháp nhân ở nước ngoài thì chỉ nộp 01 bộ hồ sơ gốc, hợp pháp hóa lãnh sự tại Ban Quản lý và 02 bộ công chứng. Ban Quản lý sẽ phối hợp với Sở KH&ĐT để triển khai, thông tin đến tất cả các DN biết, thực hiện.
<b>Ý kiến của các doanh nghiệp tại các KCN huyện Nhơn Trạch</b>			
22	<b>Công ty TNHH Rohm &amp; Haas - KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2</b>	22.1. Công ty nhận được văn bản từ tháng 9/2016 về việc trích nộp quỹ PCTT, nay lại tiếp tục nhận thêm 1 văn bản yêu cầu Công ty nộp cho năm 2017 và truy thu 2016. Tại sao có sự phân biệt mức đóng: đối với NLD làm việc tại DN là 01 ngày lương tương đương 144.000đ đối với khu vực Nhơn Trạch, và lao động tự do nộp tại địa phương nộp mức 15.000đ? Khi người lao động đã đóng quỹ rồi, có giấy tờ gì chứng minh để địa phương không thu phí nữa? Phần nghĩa vụ nộp quỹ của doanh nghiệp làm cho chi phí của doanh nghiệp tăng trong khi Chính phủ đang nỗ lực giảm chi phí cho nhà đầu tư?	<b>22.1. Quỹ Phòng, chống thiên tai:</b> Theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai, việc thu quỹ PCTT thực hiện từ năm 2016. Năm 2016, đã có 415 doanh nghiệp trích nộp. Đối với doanh nghiệp nào chưa thực hiện sẽ tiến hành truy thu. Đến nay, những bất cập về mức đóng đã được Quỹ PCTT tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, đến nay chưa có phản hồi, khi nào có hướng dẫn sẽ thông báo đến doanh nghiệp biết thực hiện.



Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
		<p>22.2. Sắp tới Công ty sẽ mở rộng sản xuất, phải làm lại bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Trước đây thuộc quyền thẩm định của Sở TN&amp;MT trình UBND Tỉnh phê duyệt. Nay theo quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ: đối với ngành nghề sản xuất hóa chất từ 10,000 tấn sản phẩm/năm trở lên thuộc thẩm định của Bộ TN&amp;MT. Tuy nhiên, đối với các nhà máy sản xuất hóa chất công suất 10,000 tấn sản phẩm/năm không phải là lớn, địa phương có đủ năng lực để thẩm định và cấp thủ tục ĐTM cho dự án. Theo quy định mới, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ ĐTM ra Bộ để thẩm định, vừa mất thời gian và tăng chi phí cho doanh nghiệp (trước đây thời gian thẩm định từ 3 tháng nay kéo dài lên 6 tháng, phí dịch vụ tư vấn tăng 20 lần) đồng thời sau khi Bộ thẩm định ĐTM cũng giao về cho địa phương kiểm tra giám sát, như vậy là quá chông chéo trong thủ tục và không tạo sự thuận lợi cho DN trong hoạt động đầu tư. Kiến nghị Ban Quản lý có ý kiến để có cơ chế phù hợp.</p> <p>22.3. Về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty đã thực hiện báo cáo đầy đủ với Ban Quản lý. Tuy nhiên, vừa qua Công ty nhận được văn bản từ Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê Đồng Nai thông báo doanh nghiệp được chọn mẫu ngẫu nhiên và yêu cầu hàng tháng Công ty phải báo cáo chi tiết về các nội dung như: tên sản phẩm, mã sản phẩm, đơn vị, quy cách, doanh thu, hàng tồn kho, dự đoán kết quả cho tháng tiếp theo... thực hiện cả năm. Doanh nghiệp không hiểu về việc đơn giản hóa báo cáo cho doanh nghiệp hiện nay như thế nào?</p>	<p><b>22.2. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Theo quy định, khi thay đổi mục tiêu ngành nghề hoặc nâng công suất, doanh nghiệp phải thực hiện lại thủ tục môi trường. Hiện nay, cơ quan phê duyệt thủ tục môi trường sẽ tiến hành kiểm tra giám sát. Luật BVMT đã quy định thì cần tuân thủ. Ban Quản lý hoan nghênh và ghi nhận ý kiến đóng góp của doanh nghiệp về những bất cập trong cơ chế quản lý nhà nước. Ban Quản lý sẽ tổng hợp các ý kiến và kiến nghị Trung ương sửa đổi những bất cập trong cơ chế chính sách tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong đầu tư phát triển sản xuất.</p> <p>Về phí dịch vụ thẩm định, hiện nay theo cơ chế thị trường và có sự cạnh tranh, doanh nghiệp có thể lựa chọn đơn vị có uy tín với chi phí phù hợp để thực hiện.</p> <p><b>22.3. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Hiện nay theo quy định mới, các báo cáo định kỳ gửi về Ban Quản lý đã tối giản hóa các số liệu theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc cập nhật và xử lý số liệu báo cáo. Việc Công ty được chọn mẫu ngẫu nhiên, hiện Ban Quản lý chưa có thông tin, Ban Quản lý sẽ trao đổi với Cục Thống kê Đồng Nai để phản hồi cho doanh nghiệp.</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
23	<p><b>Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa-KCN Nhơn Trạch III-giai đoạn 1</b></p>	<p>Thông tư số 43/2015 ngày 29/9/2015 của Bộ TNMT quy định về quan trắc môi trường định kỳ, sau 30 ngày kết thúc mỗi đợt quan trắc, DN phải báo cáo kết quả đến cơ quan đã phê duyệt ĐTM (thực hiện tổng cộng 5 lần/năm) với những yêu cầu về mặt kỹ thuật rất cao, có nhiều nội dung liên quan đến chuyên môn của đơn vị quan trắc như quy định về tiêu chuẩn QC, QA, hiện trường, phòng thí nghiệm, điều kiện tự nhiên, KTXH của khu vực quan trắc... Hầu như không liên quan chủ nguồn thải, chủ đầu tư chỉ phù hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường chuyên nghiệp. Kiến nghị Bộ sửa đổi nội dung về báo cáo kết quả quan trắc môi trường tại Thông tư 43/2015/TT-BTNMT, hoặc theo hướng cho phép DN sau mỗi đợt quan trắc môi trường định kỳ chỉ nộp phiếu kết quả quan trắc đến cơ quan đã phê duyệt ĐTM và thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2 lần/năm như quy định trước đây.</p>	<p><b>Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Vấn đề này liên quan đến quy định và thủ tục về lĩnh vực bảo vệ môi trường hiện nay của doanh nghiệp, Ban Quản lý ghi nhận và sẽ tổng hợp ý kiến kiến nghị đến Bộ Tài nguyên &amp; Môi trường.</p>
24	<p><b>Công ty TNHH thực phẩm NFC – KCN Nhơn Trạch I</b></p>	<p>Liên quan đến quyền sử dụng đất của Công ty, trước đây Giấy CNQSDĐ của Công ty ghi tiền sử dụng đất thanh toán 1 lần. Kể từ ngày Công ty sáp nhập 2 lô đất, Công ty đã được Sở TN&amp;MT cấp lại Giấy CNQSDĐ với nội dung ghi thuê đất trả tiền sử dụng đất hàng năm với Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO-URBIZ. Vậy tiền Công ty NFC đã thanh toán một lần đến năm 2048 theo giấy CNQSDĐ là như thế nào?</p>	<p><b>Công ty TNHH MTV IDICO-URBIZ (Cty kinh doanh hạ tầng KCN Nhơn Trạch I):</b> Vấn đề này căn cứ theo hợp đồng thuê lại đất giữa Công ty hạ tầng KCN và Công ty NFC. Mời Công ty đến Văn phòng IDICO-URBIZ để kiểm tra lại thỏa thuận trong hợp đồng thuê lại đất.</p> <p><b>Ban Quản lý các KCN:</b> Theo quy định, Cty kinh doanh hạ tầng KCN phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước lần 1 lần mới được cho DN thuê lại đất thu tiền một lần. Đề nghị Công ty làm việc cụ thể trước với Cty hạ tầng, xem kỹ hợp đồng, tránh trường hợp nhầm lẫn giữa trả tiền phí sử dụng hạ tầng cho suốt đời dự án với tiền thuê lại đất. Nếu còn vấn đề vướng mắc Công ty có văn bản phản ánh về Ban Quản lý hoặc Sở TN&amp;MT để trả lời chính thức.</p>

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
<b>Ý kiến của các doanh nghiệp tại các KCN huyện Trảng Bom</b>			
25	<b>Công ty TNHH BuWon - KCN Bàu Xéo</b>	<p>25.1. KCN Bàu Xéo chỉ có một điểm đầu nối với Quốc lộ 1A, buổi sáng công nhân đi làm thường bị chậm giờ vì phải mất nhiều thời gian qua ngã tư này.</p> <p>25.2. Việc thu và nộp quỹ PCTT của NLĐ năm 2017 và truy thu năm 2016 thực hiện như thế nào đối với những người đã nghỉ việc tại Công ty hoặc những người mới vào Công ty từ năm 2017.</p>	<p><b>25.1. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai:</b> Việc đầu nối ra Quốc lộ thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT, đề nghị Công ty hạ tầng Bàu Xéo xem xét để xin mở thêm điểm đầu nối ra Quốc lộ 1A đảm bảo ATGT và thuận tiện cho người lao động.</p> <p><b>25.2. Quỹ Phòng, chống thiên tai:</b> (Trả lời tương tự Mục 1.4 và 9.1). Sẽ tổng hợp những khó khăn, kiến nghị trình UBND tỉnh xem xét.</p>
26	<b>Công ty HHCN Broad Bright - KCN Hồ Nai</b>	<p>26.1. Đường truyền tín hiệu máy fax bị hư nhưng VNPT sửa 02 tuần mới xong.</p> <p>26.2. Đường giao thông trong KCN Hồ Nai bố trí gờ giảm tốc cao và vị trí ở một bên đường. Các xe chạy thường né gờ giảm tốc đi qua phần đường bên kia gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.</p>	<p><b>26.1. Viễn thông Đồng Nai:</b> Ghi nhận sự việc trên, trước tiên gửi lời xin lỗi đến Công ty Broad Bright, VNPT sẽ làm việc lại cụ thể trách nhiệm nhân viên nào và sẽ chấn chỉnh không để tình trạng trên xảy ra.</p> <p><b>26.2. Công ty CP KCN Hồ Nai:</b> Gờ giảm tốc và các biển báo trong KCN Hồ Nai đã được Sở GTVT Đồng Nai thẩm duyệt theo đúng quy định. Việc các xe chạy né gờ giảm tốc đi qua phần đường khác là vi phạm về ATGT. Đề nghị các cơ quan công an tăng cường tuần tra xử lý.</p>
27	<b>Công ty TNHH Penflex - KCN Hồ Nai</b>	Tình trạng cúp điện thường xuyên nhưng Công ty không được báo trước (cụ thể ngày 02/3, 23/3 và ngày 18/4) làm gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng sản phẩm.	<b>Điện lực Trảng Bom:</b> Trong tháng 3, 4 và tháng 5 có một số lần bị cúp điện do sự cố đột xuất (động vật đến gần đường dây trung thế, sét đánh,..). Điện lực cũng đã thông báo cho doanh nghiệp biết sau sự cố, mong doanh nghiệp thông cảm vì lý do thiên tai.
28	<b>Công ty TNHH Yang Ching</b>	Theo quy định, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam chiều thứ Sáu thì thứ Bảy phải thực hiện khai báo. Trường hợp Công ty được nghỉ vào thứ Bảy thì	<b>Đồn Công An KCN Bàu Xéo:</b> Theo quy định, khi lao động nước ngoài tạm trú qua đêm tại doanh nghiệp thì ngày hôm sau phải khai báo với Đồn Công an KCN. Trường hợp lưu trú ở Việt

Stt	Tên DN	Ý kiến	Trả lời/ hướng giải quyết
	- KCN Bàu Xéo	xin khai báo vào thứ Hai được không? Mong quý cơ quan hỗ trợ.	Nam từ ngày thứ Bảy, Đồn Công an KCN tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện khai báo tạm trú vào sáng thứ 2.
29	Công ty TNHH Virbac - KCN Sông Mây	<p>29.1. - Hệ thống thoát nước của Tỉnh lộ 767 đổ dốc xuống Công ty đọng nhiều nước. - Yêu cầu bộ phận dọn dẹp vệ sinh KCN Sông Mây chăm sóc cây cỏ và dọn rác thường xuyên.</p> <p>29.2. Thỉnh thoảng còn hàng rong bán trước cổng Công ty.</p>	<p><b>29.1 Công ty CP Phát triển KCN Sông Mây:</b> Công ty Virbac là doanh nghiệp có trước khi thành lập KCN Sông Mây, công trình Tỉnh lộ 767 cao hơn rất nhiều so với Công ty, Đường cống thoát nước mưa và hành lang Tỉnh lộ 767 do Sở GTVT quản lý. Ngày 07/4/2017 Cty hạ tầng Sông Mây đã có ý kiến Sở GTVT giao cho hạ tầng Sông mây chăm sóc cây cỏ dọc hành lang 767 đoạn trước cổng Công ty Virbac.</p> <p><b>29.2. Đồn Công an KCN Hồ Nai – Sông Mây:</b> Trước đây có hiện tượng bán hàng rong trước cổng Công ty nhưng hiện nay tình trạng trên đã không còn xảy ra.</p>

-Hết-